

'ศักดิ์สยาม' กำชับทล. จัดงบเข้าระบบภายใน6เดือน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมทางหลวง (ทล.) ว่าได้มีการมอบหมายให้ ทล.เตรียมความพร้อมในการแปรแผนงบประมาณปี 2563 มาสู่การปฏิบัติที่เหลือเวลาอีกเพียงแค่ 6 เดือน ซึ่งจะต้องเร่งการดำเนินการให้สำเร็จให้ได้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ โดยทาง ทล.ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วหากมีการโปรดเกล้าฯพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีก็จะสามารถเริ่มดำเนินการได้เลย รวมถึงได้กำชับ ทล.ให้ในปีงบประมาณ 2563 จะเร่งรัดให้แผนการดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปตามแผน หรือเร็วกว่าแผนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในเรื่องของการดำเนินงานทั้งหมด เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ทล.มีปัญหาในเรื่องของประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ที่ขณะนี้ได้มีการแก้ไขทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ทาง ทล.ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ 115,888 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ดำเนินแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 67,287 ล้านบาท หรือ 58%ในส่วนของปีงบประมาณ 2564 นั้นมีกรอบเวลาที่จะต้องเสนอแผนการดำเนินงานให้ได้ภายในสัปดาห์นี้ โดยโครงการขนาดใหญ่ต้องวางแผนให้ชัดเจน หากยังไม่พร้อมดำเนินการไม่ควรขออนุมัติโครงการ และต้องวางแผนบริหารโครงการ 6 มิติ ตามรูปแบบของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ในอนาคตต้องคำนวณค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นปัจจุบันก่อนเสนอกรม.

สำหรับโครงการที่มีความพร้อมที่จะนำเสนอ กรม.เพื่อขออนุมัติดินนั้นได้แก่ 1.มอเตอร์เวย์สาย นครปฐม - ชะอำ(M8) วงเงินลงทุน 79,006 ล้านบาท 2.มอเตอร์เวย์สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย (M84) วงเงินลงทุน 42,620 ล้านบาท 3.ส่วนต่อ

ขยายทางยกระดับอุดรธานี-ช่วงรังสิต-บางปะอิน (M5) วงเงินลงทุน 29,400 ล้านบาท 4.สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตก (M9) วงเงินลงทุน 78,000 ล้านบาท และ 5.สายศรีนครินทร์ - สุวรรณภูมิ (M7) วงเงินลงทุน 37,500 ล้านบาท

นอกจากนี้ ทล. มีแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) จำนวน 21 สายทาง ระยะทางรวม 6,612 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภูมิภาค ระหว่างเมืองหัวเมืองหลักและพื้นที่สำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ขณะนี้มีเส้นทางเปิดให้บริการแล้ว 4 เส้นทาง ได้แก่ ดอนเมือง-โกลด์เวย์ มอเตอร์เวย์ สายกาญจนบุรี-เชียงใหม่-พระประแดง ช่วงบางปะอิน - บางพลี และสายกรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 4 เส้นทาง ได้แก่ มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายพัทยามาดาพุด